
  สำเนา  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2567  ครั้งที่ 2 
ในวันพฤหัสบดีที ่ 15  สิงหาคม  2567  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน ประธานสภา อบต.เมืองน้อย สุพัฒน์   อุ่นอ่อน  
2 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
3 นายชุมแพ  คำเพราะ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.1 ชุมแพ  คำเพราะ  
4 นางสมนึก   ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 สมนึก   ทางทอง  
5 นายประมวน ประสงค์ศิลป์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 ประมวน ประสงค์ศิลป์  
6 นางสุภัทรธนัน  คำศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  คำศรี   
7 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.7 เปรม  ทาระ  
8 นายเสร็จ  เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 เสร็จ  เขียวอ่อน  
9 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 รุ่งทิพา   กรมพะไมย  

10 นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 ประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม  
 

ผู้ไม่มาประชุม  -  ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.ร้อยตำรวจเอกดำรงค์  เหรียญตะคุ นายก อบต.เมืองน้อย 

2.นายสมาน  สืบเสน    รองนายก อบต.เมืองน้อย 
3.นายสุรธีร์   เทพบุรี   รองนายก อบต.เมืองน้อย 
4.นางมัจฉา   พิมพา   เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย 
5.พันจา่ตรปีระทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย 
6.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
7.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8.นายโยธิน   บัวทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
9.นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักปลัด 
10.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 

   11.นางสาวปิยะพร   วงศ์คำชาญ            นักวชิาการตรวจสอบภายใน 
 

ประธานสภาฯ -เรียนท่านนายกอบต.เมืองน้อย รองนายกอบต.เมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย  
ท่านปลัด อบต.เมืองน้อย  หัวหน้าส่วนราชการอบต.เมืองน้อย  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาอบต.เมืองน้อย ในสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ซึ่งตรงกับวัน
พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม  2567 ตามกำหนดการจะเริ่มประชุมตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็น
ต้นไป จากการตรวจนับจำนวนสมาชิก มีสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย ลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
จำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุม   กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มีแจ้ง 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ -เชิญนายเปรม  ทาระ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม  รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายเปรม  ทาระ -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นายกองค์การบริหาร  
ประธานคณะกรรมการฯ  ส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองน้อย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองน้อย  ไดด้ำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อย มีข้อความที่ไม่ถูกต้องในหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 15 ข้อความเดิม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ขอแก้ไขเป็น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 
2567 และหน้าที่ 6 บรรทัดที่ 11 ข้อความเดิมอนุญาต/บริจาคท่ีดินขอแก้ไขเป็นอุทิศที่ดิน 

ทีป่ระชุมฯ -มีมตเิห็นชอบให้การรับรองการแก้ไข ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนำเสนอ
และให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว         

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
3.1 พิจารณาร่างญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

     วาระท่ีสอง 
ประธานสภาฯ - เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติการต่อที่ประชุม 
นางสมนึก ทางทอง -แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มอบหมายให้นายสมาน  
ประธานกรรมการฯ        สืบเสน รองนายก อบต.เมืองน้อย ได้ดำเนินการแถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่าง    

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระพิจารณารับ 
หลักการ สภา อบต.เมืองน้อย  ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ประธานสภา 
อบต.เมืองน้อย  ได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯไปให้คณะกรรมการแปรญัตติไปดำเนินการพิจารณาโดย
ละเอียดและที่ประชุมสภา อบต.เมืองน้อย  ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 2,5,6 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.     
ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (หลังเก่า) นั้น ภายในระยะเวลา
ดังกล่าวไม่มีสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หรือนายก อบต.เมืองน้อย ยื่นคำขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ในครั้งท่ี 2/2567 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติฯที่นายก อบต.เมืองน้อยเสนอมา  และไม่ได้มีการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม 
3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

    วาระท่ีสาม 
ประธานสภาฯ -แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ที่ประชุม -ไม่มีการลงมติให้มีการอภิปราย 
ประธานสภาฯ -ถามความเห็นสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หรือไม่ 
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ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
                              เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ(ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ              -แจ้งต่อท่ีประชุมพิจารณาดำเนินการเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ  -แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้มีการประกาศ 
ปลัด อบต.เมืองน้อย  อบต.เมืองน้อย เรื่อง การประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง   
                                ท้องถิ่น ศก.ถ.140-15 สายบ้านหนองน้ำเต้าไปเขตตำบลอีปาด งบประมาณ 
                                จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) ตามประกาศกำหนดให้ผู้ยื่นขอเสนอ 
                                ดำเนินการราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00– 
                                16.00 น. ซึ่งคาดว่าจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างได้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม  
                                2567  
ที่ประชุม                     -รบัทราบ 
นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์  -สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้มีการตั้งไว้ใน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะมีการดำเนินเมื่อไหร่ 
พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ  -แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่าน ส.อบต.ไพรัตน์ เหมือนมาตย์ สอบถามต่อที่ประชุมในการ 
ปลัด อบต.เมืองน้อย   จะก่อหนี้ผูกพันทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ต้องมีเงินรายได้เพียงพอ ตอนนี้ 
                                 เป็นไตรมาสที่ 4 เงินรายรับจริงยังเข้ามาไม่ตามประมาณการรายรับและจะต้องมีการกันเงิน 
                                 ไว้เพ่ือจ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร ค่าใช้สอย วัสดุหรือรายการท่ีมีการก่อหนี้แล้วไว้ก่อน 
นายเปรม ทาระ              -แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในขณะนี้ในเขตพ้ืนที่บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1,7,8, กำลังมีการ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.7       ปรับปรุงถนนโดยลงแอลฟัลติกคอนกรีตและได้กล่าวขอบคุณนายก อบต.เมืองน้อย ที่ได้มี 
                                 การดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรวมทั้งได้จัดหารถเข็นสำหรับผู้พิการไปมอบให้ 
                                 ประชาชน  รายนายสมาน เขียวอ่อน  
                                 -เสนอต่อที่ประชุมว่า อาคารสำนักงานหลังเก่า หลังคามีการชำรุด ทำให้น้ำรั่วลงมาเวลาฝน 
                                  ตกเนื่องจากกระเบื้องแตกรั่ว  อยากให้มีการซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้งาน 
                                 ได้ตามปกติ 
นายชุมแพ คำเพราะ         -ผมเห็นด้วยกับท่าน ส.อบต.เปรม  ทาระ เรื่อง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหลังเก่า  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.1       ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ที่ประชุม                      -รบัทราบ 
นายประมวน ประสงค์ศิลป์ -แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ดำเนินการจัดหา 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4        ผ้าป่าเพื่อเป็นทุนบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้ว  ทางโรงเรียน  
                                  ฝากขอบคุณมายังทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 
ที่ประชุม                      -รบัทราบ 
นางสุภัทรธนัน คำศรี        -แจ้งขอบคุณทางอบต.เมืองน้อย  ที่ได้มีการดำเนินการวางท่อระบายน้ำในเขตพ้ืนที่  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.6         หมู่ที่ 6 และได้เสนอเพ่ิมเติมว่ายังมีอีกหลายจุดในพ้ืนที่ที่จะต้องมีการดำเนินการวางท่อ 
                                   ระบายน้ำอีก 
ที่ประชุม                        -รับทราบ 
นายเสร็จ เขียวอ่อน           -แจ้งขอบคุณท่านนายก อบต.เมืองน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้ดำเนินการวางท่อ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.8          ระบายน้ำในหมู่บ้านบริเวณบ้านนายสิริวัฒน์  เขียวอ่อน หมู่ที่ 8 
ที่ประชุม                         -รับทราบ 
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ประธานสภาฯ              -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  และได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อย  ครบถ้วนตามระเบียบวาระที่กำหนดแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่รักษาระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอย่างดีจนทำให้การดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองน้อย  ในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดี  ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 
 
เลิกประชุมเวลา   10.30  น.                          

 (ลงชื่อ)   พ.จ.ต.  ประทวน   วราพุฒ  ผู้จดรายงานการประชุม 
            (ประทวน   วราพุฒ) 
                    เลขานุการสภา อบต.เมืองน้อย 
   
 
 

(ลงชื่อ)           สุพัฒน์    อุ่นอ่อน          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสุพัฒน์    อุ่นอ่อน) 
                               ประธานสภา อบต.เมืองน้อย 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)      ชุมแพ  คำเพราะ     (ลงชื่อ)     รุ่งทิพา กรมพะไมย 
  (นายชุมแพ  คำเพราะ)     (นางสาวรุ่งทิพา กรมพะไมย) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงชื่อ)    เปรม    ทาระ     
          (นายเปรม    ทาระ) 

                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 



 

 



 
 


